

<https://www.prachachat.net/public-relations/news-499920>

ข่าวล่าสุด ไข่และไก่ แหล่งโปรตีนชั้นดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้ กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 16:58 น.

f Facebook

Twitter

LINE



Section : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.59 น.

หัวข้อข่าว : ชาร์ปกรู๊ปไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย
คำตอบโจทย์ในหลายมิติให้กับประเทศ

<https://www.prachachat.net/public-relations/news-499920>

หนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคมคือการส่งต่อให้กับคนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง ไม่เพียงสร้างคุณค่าต่อองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมเท่านั้นแต่ยังประโยชน์ครอบคลุมไปถึงมิติต่างๆ ในสังคม เช่นเดียวกันกับการจัดทำงานวิจัย 19 ปี โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล

นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เปิดเผยว่า "ความมุ่งหวังที่เราต้องการทำงานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อที่จะเป็นคำตอบในหลายมิติด้วยกัน ทั้งมิติของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การสะท้อนด้านอาชีพ รายได้ในภาพรวมของเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาคน มิติของสังคม ได้แก่ คุณค่าความเป็นมนุษย์ ทั้งด้านศีลธรรมและทัศนคติ และตอบในมิติด้านการศึกษา แบบองค์รวมของประเทศ ซึ่งขณะนี้ทีมวิจัยกำลังจัดทำเครื่องมือที่จะใช้วัดกับกลุ่มตัวอย่าง และเตรียมที่จะประเมินวัดผลในรายละเอียดร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งครอบครัว ครูผู้สอน และผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดกับนักเรียนทุนฯที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งวัดผลกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกัน เพื่อเปรียบเทียบ ว่าผลที่เกิดจากตัวพวกเขาสะท้อนและตอบความสำคัญในประเด็นใดได้บ้าง"



ทางประธาน คณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา ยังได้เปิดเผยอีกว่า ยินดีที่จะเปิดกว้างให้นำผลวิจัยให้กับทุกภาคส่วนไปใช้ประโยชน์ เพราะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างคน ที่เป็นกำลังหลักของประเทศมีผลในหลายมิติในการพัฒนาประเทศ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางการศึกษาและมิติทางสังคม

<https://www.prachachat.net/public-relations/news-499920>

นอกจากนี้ ยังพบความน่าสนใจจากโครงการทุนการศึกษา คือนักเรียนทุนฯ ที่จบการศึกษาร้อยละแปดสิบเลือกที่จะทำอาชีพช่วยเหลือสังคมและพัฒนามานเกิด อาทิ ครู บุคลากรทางการแพทย์ วิศวกร นักกฎหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งในท้องถิ่นและในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักกีฬาทีมชาติ บุคลากรของรัฐ เกษตรกร ผู้นำชุมชน พนักงานการเงิน ช่างเทคนิค เป็นต้น ครอบคลุม 77 จังหวัด ซึ่งงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นเครื่องบ่งบอกและสะท้อนสิ่งที่ทำให้เกิดผลลัพธ์เหล่านี้กลับคืนสู่ประเทศ และจักได้นำเสนองานวิจัยในเวทีวิชาการให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งถือเป็นการส่งต่อความยั่งยืนในการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการศึกษาให้กับประเทศของเราต่อไป

